

Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ + benhviendalieuct.vn

Bệnh Viện da liễu cần Thơ dạo gần đây đã thành lập Khoa Thẩm Mỹ da để cung ứng tốt hơn cho nhu cầu ngày càng tăng của phụ nữ về việc chữa và tái tạo da thẩm Mỹ. Quá trình kiện này được thông báo bởi bác sĩ CKII Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh Viện da liễu cần Thơ, trong buổi hội nghị hợp lý mang tên "Cập nhật các hiểu biết về thẩm Hoa Kỳ da", tiếp diễn đăng nhập ngày 26/10/2018. Buổi hội nghị từng thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia da liễu chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh cùng với một số Bệnh Viện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

bác sĩ CKII Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh Viện da liễu cần Thơ, cho biết:

"Bệnh viện da liễu cần Thơ đã hoạt động hơn 40 năm và đóng trách nhiệm cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ phục vụ da cho nhân dân khu vực.

Thời gian gần đây, chúng tôi đã từng hợp tác đối với Trường đại học Y dược cần Thơ, Trường Đại học Y dược TP HCM cùng với Bệnh Viện da liễu TP Hồ Chí Minh để gia tăng tin cậy trị da cùng với cung ứng nhu cầu làm đẹp của chị em."

Trong Hội nghị hợp lý "Cập nhật một số kiến thức về thẩm Hoa Kỳ da", Tiến sĩ - Chuyên gia Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh Viện da liễu TP Hồ Chí Minh, từng trình bày về "Tổng quan về trẻ hóa da". Bài diễn thuyết từng thảo luận sâu về những khía cạnh cơ bản về làn da, chỉ ra tác nhân gây ra lão hóa da gồm có chi phối nội sinh cũng như ngoại sinh. Chuyên gia đã từng đặc biệt nhấn mạnh về phương pháp ngăn ngừa lão hóa da và biện pháp phục hồi làn da với biện pháp điều chỉnh chế độ ăn uống, môi trường sống cũng như dùng thuốc theo chiều chính xác, cùng việc sử dụng một số biện pháp hợp lý trong lúc trẻ hóa da.

các chuyên gia từ BV da liễu TP cần Thơ cũng đã từng cung cấp những phương pháp mới trong gây đẹp da như phương pháp trích ly huyết tương

giàu tiểu cầu (PRP) cho thẩm Hoa Kỳ da, được trình bày do bác sĩ CKII Từ Tuyết Tâm, Phó Giám đốc BV da liễu TP cần Thơ; và biện pháp chữa trị sẹo mụn được chia sẻ bởi vì Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc, BV da liễu TP cần Thơ.

Chủ đề về lão hóa da cũng đã được nói đến tại hội nghị. Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc BV da liễu TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh

rằng dấu hiệu lão hóa da gồm quá trình rối loạn về màu sắc cũng như kết cấu của da như quá trình thấy một số vết nám, đồi mồi, tàn nhang, da khô, mất đi đặc điểm mịn màng, chảy xệ và tăng sản sinh dầu.

bác sĩ chuyên khoa cũng chứng minh lão hóa da xuất phát từ cả nhân tố nội sinh cùng với ngoại sinh. Lão hóa nội sinh bởi vì sự rối loạn sinh sản bởi vì độ tuổi cùng với di truyền, còn lão hóa ngoại sinh là kết trái của chi phối từ môi trường cùng với yếu tố phía ngoài. Để phòng chống lão hóa da, chuyên gia khuyên rằng mọi cơ thể không nên ánh nắng mặt trời, không hút thuốc lá, chăm sóc da đúng phương pháp, hạn chế sử dụng Hoa Kỳ phẩm không rõ nguồn gốc, giữ gìn thói quen sống lành mạnh, tránh lo lắng, có khẩu phần ăn uống cân đối cũng như dinh dưỡng toàn bộ.

chuyên gia CKII Từ Tuyết Tâm, Phó Giám đốc Bệnh Viện da liễu cần Thơ, cũng đã chia sẻ về giải pháp trích ly huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong thẩm Hoa Kỳ da. Phương pháp này đã được Bệnh Viện da liễu cần Thơ triển khai thành quả hơn 1 năm trước. Thêm vào đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Bá đã chia sẻ về việc dùng Polyhydroxy Acid (PHA) và Arbutin trong chăm sóc da thẩm Hoa Kỳ.

Trong dịp này, Bệnh Viện da liễu TP cần Thơ đã chính thức chia sẻ Khoa Thẩm Mỹ da, đưa ra một số dịch vụ trị cùng với chăm sóc da thẩm Hoa Kỳ đa kiểu cũng như chuyên nghiệp. Mục tiêu của Khoa là cung cấp một số biện pháp an toàn cùng với hữu hiệu để cung ứng nhu cầu làm đẹp hôm

càng gia tăng của xã hội dân cư thành phố cùng với một số thành phố trong khu vực ĐBSCL.

Trong thế giới ngày càng tiến triển của thẩm Hoa Kỳ da, việc phối hợp khoa học cùng với y học là điều rất cần thiết. Bệnh Viện da liễu cần Thơ từng cùng với đang đứng vị trí đầu tiên trong việc dùng các phương pháp tiên tiến nhất và nghiên cứu những biện pháp mới để mang lại một số dịch vụ tin cậy cùng với an toàn cho người bệnh.

như vậy, việc thành lập Khoa Thẩm Hoa Kỳ da tại Bệnh Viện da liễu cần Thơ đã biểu hiện cam kết của Bệnh Viện trong việc tăng cường tin cậy dịch vụ, không những trong việc điều trị các da liễu mà lại trong vấn đề đáp ứng nhu cầu làm cho đẹp cùng với khôi phục da của khách hàng. Quá trình hợp tác với các chuyên gia chính cùng với vấn đề dùng một số cách hiện đại từng tạo nên 1 bước tiến cấp thiết trong lĩnh vực thẩm Mỹ da ở khu vực này.

Thông tin liên hệ Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ

Địa chỉ: Số 12/1, đường 3/2, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.383.8920.

Email: bvdalieucantho@gmail.com.

Website: <https://benhviendalieuct.vn/>

Trang web sức khỏe

<https://phongkhamthaiha.net/>

<https://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/>

<https://trungtamytechauthanhag.vn/>

<https://benhvienhanoi.edu.vn/>

<https://phongkhamthaiha.salekit.com/>

<https://phongkhamthaiha.com/>

<https://suckhoe24gio.webflow.io/>

<https://tтынuithanh.com/>

<http://thudtv.rfd.gov.vn/>

<http://tracuuluat.rfd.gov.vn/>